

Số: /BC-UBND

Sơn Hạ, ngày tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền ở vùng đồng bào DTTS năm 2023

Thực hiện Công văn số 2566/UBND-NV ngày 2/10/2023 của huyện Sơn Hà về việc báo cáo tình hình công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS năm 2023, UBND xã Sơn Hạ báo cáo kết quả cụ thể sau:

I. Tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi:

- *Khái quát tình hình kinh tế:* Trong 9 tháng đầu năm 2023 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận đoàn thể ở xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

- *Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội* trong 9 tháng đầu năm được giữ vững; Công an xã phối hợp với cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể xã trong thực hiện quy chế phối hợp với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm và năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nhằm từng bước kiềm chế, giảm dần các hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANQG và TTATXH... Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đồng bào các tôn giáo, dân tộc thiểu số gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; qua đó đã tổ chức, phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT tại 11 điểm khu dân cư với hơn 500 lượt người tham dự; 02 điểm trường học với hơn 1000 học sinh, giáo viên tham dự.

+ Tham mưu Ban chỉ đạo 138 xã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT năm 2023.

+ Phối hợp Đoàn Thanh niên xã Sơn Hạ tổ chức 01 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và Đề án 06/CP với 86 đoàn viên, thanh niên tham dự.

+ Tổ chức 02 đợt Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” tại thôn Kà Tu, Đồng Reng.

- *Tình hình dân tộc, tôn giáo:* Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã cơ bản ổn định, các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo diễn ra bình thường, theo nội

dung đăng ký với chính quyền địa phương; phần lớn các chức sắc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổng số hệ phái, điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn xã có: 06 hệ phái; 08 điểm nhóm với 65 hộ theo đạo và 273 tín đồ. (Trong đó dưới 14 tuổi có 69 tín đồ).

Trong thời gian qua UBND xã luôn nỗ lực tập trung triển khai kịp thời các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn từ các Chương trình, dự án nhằm xóa đói, giảm nghèo nên đã góp phần mang lại kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tỉ lệ hộ nghèo của xã cũng giảm đi đáng kể; đời sống tinh thần của bà con nhân dân được cải thiện; tình hình trật tự an toàn xã hội và ANCT trên địa bàn xã được giữ vững.

Bên cạnh đó Công tác dân vận đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong thay đổi nhận thức của bà con nhân dân cũng như việc chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

II. Kết quả triển khai thực hiện

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền xã Sơn Hạ luôn đặc biệt quan tâm đến công tác dân tộc và đồng bào người dân tộc thiểu số. Người đứng đầu cấp ủy, HĐND, UBND xã thường xuyên đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân để nắm bắt, giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là qua những buổi tiếp xúc cử tri định kỳ tại thôn và gặp gỡ đối thoại giải quyết những vụ việc nổi lên ngay tại thôn.

UBND xã luôn chủ động thường xuyên tổ chức các cuộc họp nội chính để quán triệt, triển khai lồng ghép phổ biến quán triệt công tác dân vận; thường xuyên phân công trách nhiệm rõ ràng trong xử lý, giải quyết công việc của lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn; chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức xã (kể cả những người hoạt động không chuyên trách) tham gia xây dựng chính quyền từ xã đến cơ sở thôn, Khu dân cư nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo. Từ đó, Chính quyền địa phương xã luôn nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị cũng như đề xuất của nhân dân về xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thôn, xóm phục vụ cho lợi ích cộng đồng theo tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Luôn đề cao vai trò “lấy dân làm gốc” để xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa bàn thôn, xã.

Đảng ủy - HĐND - UBND xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Ban cán sự các thôn tổ chức tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị số 49-CT/TW, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp thôn và các buổi sinh hoạt của các đoàn thể. Công tác tuyên truyền đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Sau đợt triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của việc tiếp thu học tập các nội dung của Chỉ thị số 49-CT/TW

của Bộ Chính trị là hết sức cần thiết đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác và trong đời sống thực tiễn hàng ngày. Từ đó cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực, đổi mới công tác dân vận của Đảng, chính quyền địa phương ở vùng đồng bào dân tộc. Trên địa bàn xã Sơn Hạ có 16 hệ phái, 30 điểm nhóm, 787 hộ với 2.785 khẩu theo đạo tin lành, có 30/30 điểm nhóm đã được cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung; có 02 hộ thiên chúa giáo với 08 khẩu; có 02 điểm tín ngưỡng là miếu Dinh Bà và miếu Cúng thần tại thôn Hà Bắc.

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách các chi bộ để nắm tình hình, quan tâm giúp đỡ, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; phối hợp xử lý khi có vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; tổ chức thăm, tặng quà Tết cho người uy tín, hộ nghèo và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thu hút đông đảo người hưởng ứng tham gia. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên trên các lĩnh vực như: giám sát việc triển khai thi hành pháp luật, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Huyện; giám sát thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, kiểm tra công tác tài chính - ngân sách, kiểm tra việc sử dụng ngân sách, các loại quỹ; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân... Kết quả giám sát cho thấy: Các bộ phận chuyên môn, các ban, ngành, đã triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý thu chi ngân sách, mua sắm tài sản công; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các chính sách mới liên quan đến quyền lợi của người dân đều được triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy định, những vấn đề nhân dân, dư luận xã hội quan tâm và có ý kiến đều được tập trung giải quyết. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những dấu hiệu sai phạm không để xảy ra vi phạm, giữ ổn định tình hình ở địa phương; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giữ gìn sự trong sạch của bộ máy chính quyền. Thông qua đó cũng biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong năm qua Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các Tổ chức chính trị từ xã đến các thôn đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tăng

cường khôi đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.

2.2. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước; rà soát, bổ sung và thực hiện tốt chính sách dân tộc

Công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền đã được tăng cường; triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp”, Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nên thông qua các Nghị quyết tại các buổi sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy chỉ đạo, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, Đảng viên về công tác dân vận. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó để đảm bảo sự dân chủ khách quan, trên cơ sở các văn bản của cấp trên, Ủy ban nhân dân xã Sơn Hạ đã tổng hợp thông qua Thường trực Đảng ủy xã, thường trực HĐND xã và các Tổ chức chính trị xã hội xã để thống nhất triển khai thực hiện các Chương trình dự án theo đúng chủ trương, chính sách và mục tiêu yêu cầu của Chương trình đề ra.

Đồng thời Ủy ban nhân dân xã đã phân công công chức phụ trách công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiến hành công khai những việc người dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát, nhất là việc triển khai các chương trình, dự án liên quan đến kinh tế, xã hội, chính sách dân tộc... Thể chế hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục rà soát, bổ sung, đổi mới những bất cập của hệ thống chính sách dân tộc phù hợp với đặc điểm tự nhiên và xã hội của từng vùng, từng dân tộc. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống như hỗ trợ hộ nghèo, chương trình 135...

2.3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, UBND xã luôn chủ động chỉ đạo các ban ngành phối hợp với các Tổ chức chính trị xã hội của xã phát huy công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã về các chủ trương chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước đến nhân dân trên toàn xã. Đặc biệt để phát huy và đẩy mạnh phong trào dân vận, UBND xã đã chủ động xây dựng quy chế làm việc và quy chế phối hợp trong công tác UBMTTQVN & các tổ chức Chính trị xã hội xã xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động CBCCC, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phối hợp tuyên truyền vận động trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải

quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân; trong việc nắm bắt tình hình và giải quyết những khiếu nại tố cáo, các điểm nóng ở cơ sở liên quan...

Luôn tạo điều kiện để MTTQVN xã và các tổ chức chính trị xã hội của xã tham gia góp ý, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, UBND xã luôn phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQVN xã, các ban ngành HDT xã tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh. Tăng cường kiểm tra, thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...nhất là trong công tác thực hiện các chương trình dự án tại địa phương như chương trình MTQG giảm nghèo CT 135, 30a, NTM.... Vì vậy trong những năm qua các chương trình dự án được triển khai trên địa bàn xã luôn đảm bảo thực hiện công khai dân chủ, hiệu quả, bà con nhân dân rất tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào ở địa phương.

Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm nòng cốt đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động. Tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc. Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được cấp ủy chỉ đạo, chính quyền tạo điều kiện, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ. Qua đó, đã vận động, giúp đỡ đoàn viên, hội viên trong đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Chủ động tham gia đóng góp ý kiến đối với các chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đề cao và phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào. Xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước của xã, thôn để xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, văn minh phù hợp với điều kiện của từng thôn. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân điển hình.

2.4. Công tác phòng chống âm mưu các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác dân vận trong việc đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ và kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết, chống Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân được coi trọng. Đảng ủy xã đã Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, quan hệ thân tộc, đồng tộc của đồng bào vùng dân tộc cùng tham gia bảo vệ rừng, tích cực đẩy mạnh phát triển về kinh tế - xã hội, bảo đảm về quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự ATXH tại địa phương.

2.5. Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Đảng bộ xã Sơn Hạ đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và giảm nghèo nhanh, bền vững.

Đồng thời, Đảng bộ xã đã thông qua nhiều phong trào để các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xã phát hiện quần chúng ưu tú, từ đó giúp các cấp ủy xác định được nguồn phát triển đảng viên, tập trung vào các quần chúng dân tộc thiểu số là đoàn viên ưu tú, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học sinh đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp... Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đã phân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy phụ trách từng thôn. Việc kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức được Đảng bộ xã quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ Đảng, đảm bảo chất lượng.

3. Những hạn chế, nguyên nhân

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 49-Ct/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được thường xuyên, chủ yếu tổ chức lồng ghép các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, họp thôn, sinh hoạt chi bộ.

Cán bộ, công chức thực hiện công tác tuyên truyền, đặc biệt là việc tuyên truyền ở các thôn, xóm còn hạn chế như: Phương pháp tuyên truyền chưa phong phú, trình độ dân trí thấp nên tiếp thu, phân tích, đánh giá còn hạn chế. Vận động thuyết phục quần chúng nhân dân chưa cao, công khai một số chương trình, dự án đôi lúc còn chậm.

3. Nguyên nhân.

Một số cán bộ, công chức, đoàn thể từ xã tới thôn chưa thực sự hiểu về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác dân vận.

Phương pháp vận động, tập hợp quần chúng có lúc chưa phù hợp với từng đối tượng; Một bộ phận nhân dân chưa gương mẫu, có tâm lý ngại tham gia ý kiến, kiến nghị ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác dân vận.

III. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian đến

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc. Chủ động khắc phục các tồn tại, hạn chế, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị 49 - CT/TW của Ban Bí thư.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xóa

bỏ các tập tục lạc hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về dân tộc và miền núi.

- Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào DTTS với công tác đối ngoại nhân dân trong đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

- Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân vận của Đảng; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng nguồn cán bộ dân tộc thiểu số đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu hợp lý, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình trong phong trào “dân vận khéo”.

UBND xã Sơn Hạ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- UBMTTQVN & các tổ chức chính trị xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Đình Trường Sơn

Văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn			Ghi chú
<i>Số hiệu văn bản, ngày tháng năm</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Cơ quan ban hành văn bản</i>	
14/KH-UBND	Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023	UBND xã Sơn Hạ	

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÁT**TRIỂN KINH TẾ**

TT	Nội dung	Số tiền	Đạt được so với Nghị quyết	Ghi chú
1	Thu ngân sách trên địa bàn	297.000.000	100%	
2	Tổng chi ngân sách trên địa bàn	9.491.234.565		
	Trong đó:			
	- Chi thường xuyên	8.591.234.565	130,8%	
	- Chi đầu tư xây dựng cơ bản	900.000.000	100%	

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XÃ HỘI, AN NINH TRẬT TỰ, TÔN GIÁO

Dân số		Số hộ dân thiếu đất sản xuất	Số hộ dân di cư tự do	Tổng số học sinh	Số học sinh bỏ học		Tình hình an ninh trật tự		Tình hình hoạt động tín ngưỡng tôn giáo bất hợp pháp		Ghi chú
Tổng số hộ dân	Số hộ dân là người DTTS				Cấp tiểu học	Cấp THCS	Số vụ việc vi phạm	Số đối tượng	Số vụ việc	Số đối tượng	
2.928	2.495	0	0	2.361	5	25	4	4	0		